

THÔNG BÁO**Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023
và những kiến nghị của Mặt trận tại kỳ họp thứ Bảy,
Hội đồng Nhân dân xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện mục 2 điều 22 chương IV Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và điều 23 chương VII quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND-UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã HBông, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Qua nghiên cứu nội dung, chương trình kỳ họp, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Thường trực HĐND-UBND xã về tình hình các mặt công tác phát triển KT-XH-ANQP 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại kỳ họp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tôi xin thông báo một số nội dung cơ bản về công tác của Mặt trận Tổ quốc xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc xã cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

Trong 06 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện nói chung và địa bàn xã nói riêng còn gặp nhiều khó khăn như: Thời tiết nắng nóng, lốc xoáy khắc nghiệt, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao như; phân bón, giá xăng dầu... ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh tế và đời sống của nhân dân. Một số hộ đi làm thuê ngoài tỉnh mất việc làm do cắt giảm nhân công.

Trong điều kiện khó khăn đó, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, vận động nhân dân, cá nhân tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền trong xã vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Duy trì tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Giữ vững sự ổn định tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh vì sự phát triển đi lên của xã nhà.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân trong xã còn băn khoăn, lo lắng nhiều ở một số lĩnh vực như: Một số sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra tiêu thụ còn chậm do đầu ra bấp bênh và phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái, trong khi đó giá phân bón, xăng dầu tăng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; Vấn đề vệ sinh công cộng, ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý, khai thác khoáng sản, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra, nạn trộm cắp, chấp hành Luật giao thông đường bộ trong bộ phận thanh thiếu niên chưa được xử lý dứt điểm; Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, gây khó khăn, kéo dài thời gian,

tinh thần phục vụ Nhân dân trong giải quyết công việc chưa tận tụy, tiến độ xử lý công việc còn chậm so với quy định, công tác triển khai thực hiện các chương trình Nông thôn mới năm 2023 chậm ...v.v. Những vấn đề trên đòi hỏi các cấp, các ngành, cần tích cực nỗ lực thực hiện kiên quyết, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường trực năm 2023. Triển khai tới Ban công tác Mặt trận các thôn, làng trên địa bàn xã; Phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 05 CT/TW, của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI.

2. Phối hợp với UBND xã triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2023 đó là.

- MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương; Thường xuyên chủ động công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt liên quan đến chính sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Ủy ban MTTQ xã đã cùng với các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ban thường trực UBMTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội xã năm 2023 thể hiện tính phối hợp đồng bộ và thống nhất hành động giữa MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết, thực hiện chương trình giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội.

- Các phong trào thi đua, cuộc vận động được MTTQ từ xã đến các thôn, làng tiếp tục đẩy mạnh, đông viên nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra.

3. Thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động **“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”** theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cụ thể hóa các nội dung, triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2023 là nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng; Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn, làng tiếp tục cùng với chính quyền tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện và về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Vận động nhân dân tham gia xã hội hóa các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi mô

hình sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm chất lượng hàng hóa nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Cuộc vận động **“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”**: MTTQ xã, các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với các ban, ngành của xã, tuyên truyền vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động.

- Cuộc vận động ***Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững***:

Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã tiếp tục hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn, làng phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền kết hợp với các chương trình mục tiêu và vận động nhân dân giúp đỡ hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; Hướng dẫn và vận động các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện, khả năng hiện có để ổn định đời sống và thoát nghèo. Kết quả nhiều hộ đã biết tăng thu nhập trên một diện tích như: chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn tạp; Tiếp cận các nguồn vốn vay để trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế phù hợp với đất đai, thời tiết.

4. Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND xã.

- Đối với công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã cùng với Thường trực HĐND xã chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân xã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện, Xã được phân bổ ứng cử tại địa bàn, đã được sự ủng hộ của cử tri nên đạt kết quả cao.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới các hình thức vận động tập hợp nhân dân và tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động đạt kết quả cao hơn, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà nghị quyết HĐND xã đề ra cho năm 2023.

- Phối hợp với Thường trực HĐND-UBND xã tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Như phối hợp tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp hiệp thương Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 đúng hướng dẫn quy định, tiếp tục tuyên truyền một số tiêu chí Nông thôn mới còn thấp sau Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Tỉnh Gia Lai về phê duyệt xã HBông đạt Nông thôn mới năm 2021.

2. Tiếp tục hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải để góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết,

tham gia phòng chống tham ô, lãng phí, nhằm xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

3. Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo nội dung Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị về quy định Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, gắn với giám sát hoạt động của đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu dân cử tại địa phương.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam phát động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Ngày vì người nghèo*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”.

III- KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị HĐND-UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch tổ chức, sắp xếp, quản lý khu chợ phục vụ cho nhân dân.

2. Tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm về Rừng, khai thác khoáng sản.

3. Đề nghị UBND xã sớm có giải pháp xử lý, làm việc với các hộ dân chăn nuôi bò, heo chưa đảm bảo vệ sinh gây ô nhiễm môi trường, cống, rãnh thoát nước tại một số tuyến đường, hư hỏng mất an toàn giao thông (Làng Kte và Kueng Đon).

4. Đề nghị UBND xã chỉ đạo các thôn, làng công khai, giám sát làm đường giao thông nông thôn được bố trí vốn các nguồn năm 2023. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra duy tu, sửa chữa các tuyến đường đang bị xuống cấp sạt lún.

5. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính Một cửa, giải quyết kịp thời các đơn thư, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không để trễ hạn. Chấp hành giờ giấc làm việc.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban MTTQ xã, kính mong quý vị đại biểu HĐND xã quan tâm.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy xã (B/c);
- TTr HĐND-UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu UBMTTQ xã.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cẩm